

**การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561**  
**รหัสมหาวิทยาลัย 00800 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร**

**รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio โดยมีการสอบข้อเขียน**

**กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตาและผู้สมัครเครือข่าย**

**จำนวนรับ 8 คนละ 5 โครงการ 23 สาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 482 คน**

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวนรับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00802000100	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	<p>1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ</p> <p>2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ</p> <p>3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 3.50 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย</p>	<p>1. เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะความสามารถ ทักษะและความถนัดทางสถาปัตยกรรม จำนวนไม่เกิน 20 หน้า</p> <p>2. สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการออกแบบที่ใช้ทักษะทางศิลปะ (ย้อนหลัง 3 ปี) (ถ้ามี)</p>	√	- วิชาพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม	5

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00802000200	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย	<p>1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ</p> <p>2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ค่าเฉลี่ยจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ</p> <p>3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 3.50 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย</p>	<p>1. เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะความสามารถ ทักษะและความถนัดทางสถาปัตยกรรม จำนวนไม่เกิน 20 หน้า</p> <p>2. สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการออกแบบที่ใช้ทักษะทางศิลปะ (ย้อนหลัง 3 ปี) (ถ้ามี)</p>	√	- วิชาพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม	5

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00803000100	คณะโบราณคดี (โครงการผู้มีความสามารถ พิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลง ไทยเดิม หรืออักษรโบราณ ท้องถิ่น)	สาขาวิชาโบราณคดี	<p>1. กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่นต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50</p> <p>2. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่นต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50</p> <p>3. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มีคุณศัพท์ท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น ตามเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเคยเข้าแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาาระดับอุดมศึกษา หรือจากหน่วยงานระดับจังหวัด (ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่ง)</p> <p>3.2 เป็นมีคุณศัพท์ท้องถิ่น หรือปฏิบัติงานเทียบเท่าในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง โดยมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากรระดับหัวหน้า/ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์หรือยื่นเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.3 เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มทุนประสบการณ์วิจัยและการปฏิบัติงานโบราณคดี ซึ่งจัดโดยภาควิชาโบราณคดี โดยมีประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ</p> <p>3.4 ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานระดับจังหวัด หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน</p>	ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มีคุณศัพท์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น โดยเป็นสำเนาเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ หรือสำเนาเกียรติบัตรรางวัลอันดับหนึ่งในระดับจังหวัดขึ้นไป หรือสำเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงานมีคุณศัพท์ท้องถิ่นหรือเทียบเท่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการเพิ่มทุนประสบการณ์วิจัยและการปฏิบัติงานโบราณคดี ซึ่งจัดโดยภาควิชาโบราณคดี	1. บุคลิกภาพ (25 คะแนน) 2. ทศนคดี (25 คะแนน) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา (50 คะแนน)	-	5

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00803000200	คณะโบราณคดี (โครงการผู้มีความสามารถ พิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลง ไทยเดิม หรืออักษรโบราณ ท้องถิ่น)	สาขาวิชาภาษาไทย	<p>1. กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00</p> <p>2. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00</p> <p>3. เว้นไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น) เท่านั้น ต้องได้รับรางวัลประกวดดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม ในลำดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่าหรือเคยเข้าร่วมโครงการอบรมอักษรโบราณท้องถิ่น</p>	ด้านดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น โดยเป็นสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบรางวัลด้านดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม ในลำดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการอบรมอักษรโบราณท้องถิ่น	<p>1. บุคลิกภาพ (25 คะแนน)</p> <p>2. ทักษะคิด (25 คะแนน)</p> <p>3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา (50 คะแนน)</p> <p>4. ทดสอบทักษะความสามารถทางดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น (100 คะแนน)</p>	-	10

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00803000800	คณะโบราณคดี (โครงการผู้มีความสามารถ พิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลง ไทยเดิม หรืออักษรโบราณ ท้องถิ่น)	สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น	<p>1. กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่นต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50</p> <p>2. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่นต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50</p> <p>3. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มรดกแห่งชาติท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น ตามเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเคยเข้าแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือจากหน่วยงานระดับจังหวัด (ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่ง)</p> <p>3.2 เป็นมรดกแห่งชาติท้องถิ่น หรือปฏิบัติงานเทียบเท่าในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง โดยมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากรระดับหัวหน้า/ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์หรืออื่นเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.3 เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานด้านวัฒนธรรม และมีประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ</p> <p>3.4 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานระดับจังหวัด หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน</p>	ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มรดกแห่งชาติท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น โดยเป็นสำเนาเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ หรือสำเนาเกียรติบัตรรางวัลอันดับหนึ่งในระดับจังหวัดขึ้นไป หรือสำเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงานมรดกแห่งชาติท้องถิ่นหรือเทียบเท่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานด้านวัฒนธรรม	1. บุคลิกภาพ (25 คะแนน) 2. ทักษะคดี (25 คะแนน) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา (50 คะแนน)	-	5
00804000102	คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการรับผู้มีความสามารถ ด้านศิลปะการออกแบบและ สนใจเข้าศึกษาคณะ มัณฑนศิลป์)	สาขาวิชาการออกแบบ ภายใน	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา	1. มีเอกสาร Portfolio แสดงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวและการศึกษา / ผลงานวาดเส้นมัณฑนศิลป์ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นงาน / ผลงานศิลปะและการออกแบบ ไม่เกิน 20 ชิ้นงาน ลงนามรับรองผลงานของตนเองทุกผลงาน และเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดด้านศิลปะการออกแบบ (ถ้ามี) 2. มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio และวิชาเฉพาะ - วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ - วิชาออกแบบภายใน	1. วิชาวาดเส้น มัณฑนศิลป์ 2. วิชาออกแบบภายใน - มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	60

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00804000202	คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการรับผู้มีความสามารถ ด้านศิลปะการออกแบบและ สนใจเข้าศึกษาคณะ มัณฑนศิลป์)	สาขาวิชาการออกแบบ นิเทศศิลป์	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาค การศึกษา	1. มีเอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ ด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวและการศึกษา / ผลงานวาดเส้นมัณฑนศิลป์ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นงาน / ผลงานศิลปะและการ ออกแบบ ไม่เกิน 20 ชิ้นงาน ลงนามรับรอง ผลงานของตนเองทุกผลงาน และเกียรติ บัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดด้าน ศิลปะการออกแบบ (ถ้ามี) 2. มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio และวิชาเฉพาะ - วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ - วิชาออกแบบนิเทศศิลป์	1. วิชาวาดเส้น มัณฑนศิลป์ 2. วิชาออกแบบนิเทศ ศิลป์ - มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	44
00804000302	คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการรับผู้มีความสามารถ ด้านศิลปะการออกแบบและ สนใจเข้าศึกษาคณะ มัณฑนศิลป์)	สาขาวิชาการออกแบบ ผลิตภัณฑ์	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาค การศึกษา	1. มีเอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ ด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวและการศึกษา / ผลงานวาดเส้นมัณฑนศิลป์ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นงาน / ผลงานศิลปะและการ ออกแบบ ไม่เกิน 20 ชิ้นงาน ลงนามรับรอง ผลงานของตนเองทุกผลงาน และเกียรติ บัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดด้าน ศิลปะการออกแบบ (ถ้ามี) 2. มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio และวิชาเฉพาะ - วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ - วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์	1. วิชาวาดเส้น มัณฑนศิลป์ 2. วิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ - มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	30
00804000402	คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการรับผู้มีความสามารถ ด้านศิลปะการออกแบบและ สนใจเข้าศึกษาคณะ มัณฑนศิลป์)	สาขาวิชาประยุกต์ ศิลปศึกษา	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาค การศึกษา	1. มีเอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ ด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวและการศึกษา / ผลงานวาดเส้นมัณฑนศิลป์ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นงาน / ผลงานศิลปะและการ ออกแบบ ไม่เกิน 20 ชิ้นงาน ลงนามรับรอง ผลงานของตนเองทุกผลงาน และเกียรติ บัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดด้าน ศิลปะการออกแบบ (ถ้ามี) 2. มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio และวิชาเฉพาะ - วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ - วิชาประยุกต์ศิลปศึกษา	1. วิชาวาดเส้น มัณฑนศิลป์ 2. วิชาประยุกต์ศิลปศึกษา - มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	40
00804000502	คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการรับผู้มีความสามารถ ด้านศิลปะการออกแบบและ สนใจเข้าศึกษาคณะ มัณฑนศิลป์)	สาขาวิชาเครื่องเคลือบ ดินเผา	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาค การศึกษา	1. มีเอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ ด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวและการศึกษา / ผลงานวาดเส้นมัณฑนศิลป์ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นงาน / ผลงานศิลปะและการ ออกแบบ ไม่เกิน 20 ชิ้นงาน ลงนามรับรอง ผลงานของตนเองทุกผลงาน และเกียรติ บัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดด้าน ศิลปะการออกแบบ (ถ้ามี) 2. มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio และวิชาเฉพาะ - วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ - วิชาเครื่องเคลือบดินเผา	1. วิชาวาดเส้น มัณฑนศิลป์ 2. วิชาเครื่องเคลือบดิน เผา - มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	28

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00804000602	คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการรับผู้มีความสามารถ ด้านศิลปะการออกแบบและ สนใจเข้าศึกษาคณะ มัณฑนศิลป์)	สาขาวิชาออกแบบ เครื่องประดับ	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาค การศึกษา	1. มีเอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ ด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวและการศึกษา / ผลงานวาดเส้นมัณฑนศิลป์ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นงาน / ผลงานศิลปะและการ ออกแบบ ไม่เกิน 20 ชิ้นงาน ลงนามรับรอง ผลงานของตนเองทุกผลงาน และเกียรติ บัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดด้าน ศิลปะการออกแบบ (ถ้ามี) 2. มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio และวิชาเฉพาะ - วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ - วิชาออกแบบ เครื่องประดับ	1. วิชาวาดเส้น มัณฑนศิลป์ 2. วิชาออกแบบ เครื่องประดับ - มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	30
00804001202	คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการรับผู้มีความสามารถ ด้านศิลปะการออกแบบและ สนใจเข้าศึกษาคณะ มัณฑนศิลป์)	สาขาวิชาการออกแบบ เครื่องแต่งกาย	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาค การศึกษา	1. มีเอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ ด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวและการศึกษา / ผลงานวาดเส้นมัณฑนศิลป์ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นงาน / ผลงานศิลปะและการ ออกแบบ ไม่เกิน 20 ชิ้นงาน ลงนามรับรอง ผลงานของตนเองทุกผลงาน และเกียรติ บัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดด้าน ศิลปะการออกแบบ (ถ้ามี) 2. มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio และวิชาเฉพาะ - วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ - วิชาออกแบบเครื่อง แต่งกาย	1. วิชาวาดเส้น มัณฑนศิลป์ 2. วิชาออกแบบเครื่อง แต่งกาย - มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน	40

เอกสารประกอบการสมัครคณะมัณฑนศิลป์ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- 1) ใบสมัครที่ส่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษขาว ขนาด A4 พร้อมติดรูปถ่าย
- 2) ระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) จำนวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6)
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 4) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบขนาด A4 มีเนื้อหาประกอบด้วย
  - ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
  - ส่วนที่ 2 ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองผลงานของตนเองทุกผลงาน
    - ผลงานวาดเส้นมัณฑนศิลป์ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นงาน
    - ผลงานศิลปะและการออกแบบ ไม่เกิน 20 ชิ้นงาน
    - เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม /การประกวดด้านศิลปะการออกแบบ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สงวนคืน เมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว  
ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดำเนินการสมัครและสิ่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น (เอกสาร 1 ของต่อผู้สมัคร 1 คน)  
จำหน่ายโครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561  
สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์อาคารศิลป์ พีระศรี 3  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 73000

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00806001000	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (10 คะแนน) 2. GAT/PAT (คะแนนรวม 3 วิชา 50 คะแนน) 75 - PAT 5 85 - GAT 80 - PAT 7.4	Portfolio ไม่นำมาคิดคะแนน 1. ผลงานการร่วมโครงการด้านภาษาจีน 2. ผลงานร่วมแข่งขันด้านกิจกรรมภาษาจีน 3. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน เช่น คะแนน HSK ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)	40 คะแนน	-	10
00806001038	คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ)	สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (10 คะแนน) 2. GAT/PAT (คะแนนรวม 3 วิชา 50 คะแนน) 75 - PAT 5 85 - GAT 80 - PAT 7.5	Portfolio ไม่นำมาคิดคะแนน 1. ผลงานการร่วมโครงการด้านภาษาจีน 2. ผลงานร่วมแข่งขันด้านกิจกรรมภาษาจีน 3. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน เช่น คะแนน HSK ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)	40 คะแนน	-	10
00806000638	คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ)	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (10 คะแนน) 2. GAT/PAT (คะแนนรวม 2 วิชา 50 คะแนน) 75 - PAT 5 85 - GAT	Portfolio ไม่นำมาคิดคะแนน 1. ผลงานการเข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/การประชาสัมพันธ์/การนำเสนอ/พิธีกร/การแสดง 2. การประกวดและแข่งขันการแสดง/พิธีกร/การทำสื่อมัลติมีเดีย/คอมพิวเตอร์/งานนิทรรศการ/งานถ่ายภาพ/การประกวดภาพถ่าย (ฯลฯ) 3. ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	40 คะแนน	-	20
00806000940	คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่)	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (10 คะแนน) 2. เจือปนไขอื่น ๆ 2.1 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/นักกีฬาทีมชาติ อย่างน้อย 1 ปี ("ได้สิทธิ์เข้าศึกษา และทุนการศึกษา "ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา") 2.2 เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด/ตัวแทนเขตการศึกษา/ขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปี จนถึงวันสมัครหรือ "ได้รับการรับรองจากสมาคมหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถพิเศษทางกีฬา (จะ "ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อแต่ไม่ได้รับทุนการศึกษา) ภายหลังหากนักกีฬามีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเท่าหรือใกล้เคียงในข้อ 1. จะได้รับทุน "ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา" ในปีการศึกษาถัดไป	Portfolio ไม่นำมาคิดคะแนน 1. ผลงานการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดขึ้นไป 2. ผลงานด้านการศึกษาอื่น ๆ ที่สมาคมกีฬารับรองผลการแข่งขัน หมายเหตุ : ต้องมีผลการแข่งขันในอันดับ 1 - 2 หรือ มีใบประกาศรับรอง	50 คะแนน	ทดสอบทักษะเฉพาะทางด้านกีฬา (40 คะแนน)	40



รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00810000100	คณะดุริยางคศาสตร์	สาขาวิชาการแสดงดนตรี	-	<p>1. ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีจากสถาบันดนตรี อาทิ ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของTrinity, ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (SUFM Music Craftmanship Certificate) (ถ้ามี)</p> <p>2. ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆทางด้านดนตรี</p> <p>3. รายละเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรีพร้อมภาพกิจกรรม</p> <p>3.1 VDO การแสดงดนตรี ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที</p> <p>3.2 ใบรับรองความสามารถ และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน (40 คะแนน)</p>	20 คะแนน	ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีแจ๊ส โดยนำเครื่องดนตรีมาด้วย (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio) (40 คะแนน)	10
00810000200	คณะดุริยางคศาสตร์	สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส	-	<p>1. ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีจากสถาบันดนตรี อาทิ ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของTrinity, ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (SUFM Music Craftmanship Certificate) (ถ้ามี)</p> <p>2. ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆทางด้านดนตรี</p> <p>3. รายละเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรีพร้อมภาพกิจกรรม</p> <p>4. VDO การแสดงดนตรี ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที</p> <p>5. ใบรับรองความสามารถ และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน (40 คะแนน)</p>	20 คะแนน	ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีแจ๊ส โดยนำเครื่องดนตรีมาด้วย (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio) (40 คะแนน)	15

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00810000300	คณะดุริยางคศาสตร์	สาขาวิชาดนตรีเชิง พาณิชย์	-	1. ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี จากสถาบันดนตรี อาทิ ประกาศนียบัตร หลักสูตรสอบของTrinity, ประกาศนียบัตร ความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (SUFM Music Craftmanship Certificate) (ถ้ามี) 2. ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆ ทางด้านดนตรี 3. รายละเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม 4. VDO การแสดงดนตรี ความยาวไม่น้อย กว่า 7 นาที 5. ใบรับรองความสามารถ และความ ประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน 6. ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับการ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือสื่อ ออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียง กับเว็บไซต์ที่กำหนด พร้อมอธิบายประวัติ ความเป็นมาและความสำเร็จของผลงาน (40 คะแนน)	20 คะแนน	ทดสอบความสามารถใน การปฏิบัติดนตรี คลาสสิกหรือดนตรีแจ๊ส โดยนำเครื่องดนตรีมา ด้วย (เฉพาะผู้ผ่านการ คัดเลือกจาก Portfolio) (40 คะแนน)	10
00810000400	คณะดุริยางคศาสตร์	สาขาวิชาดนตรีและ ธุรกิจบันเทิง	เฉพาะผู้มีประสบการณ์ในวงการดนตรีและบันเทิง 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาค การศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00	1. VDO (ความยาว 2 นาที) แนะนำชื่อ พร้อมประวัติส่วนตัวและกิจกรรมที่เคยทำใน ระหว่างการศึกษา บอกเหตุผลที่เลือกเข้า ศึกษาในสาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง บอก สิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา 2. หลักฐานทางการศึกษา Transcript อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา 3. ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ 4. รายละเอียดการทำกิจกรรม พร้อมภาพ กิจกรรม (80 คะแนน)	เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก จาก Portfolio (20 คะแนน)	-	5

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00812001000	คณะวิทยาการจัดการ	สาขาวิชาการจัดการ โรงแรม (หลักสูตร นานาชาติ)	-	40 / 100 percent	60 / 100 percent	ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ ยกเว้นการสอบวัดผล ภาษาอังกฤษได้ • TOEFL (PBT = 500 / CBT = 173 / IBT = 61) • IELTS (5.5) • SAT (Reading and Writing Score = 450)	30
00890000300	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาออกแบบ สื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร นานาชาติ)	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) = 2.50 / 4.00 scale	60 / 100 percent	40 / 100 percent	ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ ยกเว้นการสอบวัดผล ภาษาอังกฤษได้ • TOEFL (PBT = 500 / CBT = 173 / IBT = 61) • IELTS (5.5) • SAT (Reading and Writing Score = 450)	10
00890000400	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาการตลาดการ จัดงานและกิจกรรม สัมมนาการ (หลักสูตร นานาชาติ)	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) = 2.50 / 4.00 scale	40 / 100 percent	60 / 100 percent	ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ ยกเว้นการสอบวัดผล ภาษาอังกฤษได้ • TOEFL (PBT = 500 / CBT = 173 / IBT = 61) • IELTS (5.5) • SAT (Reading and Writing Score = 450)	10

รหัส	ชื่อคณะ/โครงการ	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการสอบคัดเลือก			จำนวน รับ
				Portfolio	สัมภาษณ์	สอบวิชาเฉพาะ	
00890000500	วิทยาลัยนานาชาติ	สาขาวิชาการจัดการตรา สินค้าหรูหรา (หลักสูตร นานาชาติ)	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) = 2.50 / 4.00 scale	40 / 100 percent	60 / 100 percent	ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ ยกเว้นการสอบวัดผล ภาษาอังกฤษได้ • TOEFL (PBT = 500 / CBT = 173 / IBT = 61) • IELTS (5.5) • SAT (Reading and Writing Score = 450)	10